



ประวัติ

พระครูอุทัยธรรมสุนทร (หลวงพ่อเสนต์ คง คสโร)

พระครูอุทัยธรรมสุนทร คงคสโร อายุ 86 พรรษา นักรธรรมเอก วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

สถานะเดิม

เสนต์ นามสกุล แก่วนัญญกรณ์ เกิดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453

บิดา นายกลีบ มารดา นางผูก บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อุปสมบท

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2475 วัดทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2467 สำเร็จการศึกษาชั้น ป.3 จากโรงเรียนวัดหนองพังค่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อ พ.ศ. 2478 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ในด้านงานการปกครอง

ของพระครูอุทัยธรรมสุนทร คงคสิโร (หลวงพ่อเสนห์)

เมื่อ พ.ศ. 2490 เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ พ.ศ. 2496 เป็นพระครูอุปัชฌายะ
มีการทำอุโบสถกรรม (สวดปาฏิโมกข์) ตลอดเข้าพรรษา มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า
เย็นเป็นประจำ มีระเบียบการปกครองวัดตามกฎหมายหาเถรสมาคมและระเบียบของวัด
จัดให้มีการอบรมพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด เป็นครั้งคราว

ในด้านการศึกษา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 เป็นต้นมาได้เป็นเจ้าสำนักเรียน ครูสอนธรรม กรรมการตรวจ
สอบ มีการส่งเสริมการศึกษาโดยได้จัดหนังสือเรียนและให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีตลอดมา
ในด้านการเผยแพร่

พ.ศ. 2535 ได้เป็นผู้อบรมศีลธรรม และจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นประจำ
ในการอบรมภิกษุ สามเณรมีเป็นประจำคราว อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนเป็นประจำใน
วันธรรมสวนะ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่โดยได้จัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
จัดหาหนังสือมาให้คั่นคว่ำ ให้แก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุน
พระธรรมทูตในการออกเผยแผร์ศีลธรรมกับหน่วยราชการในเขตอำเภอสว่างอารมณ์
ในด้านงานสาธารณูปโภค

เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้สร้างกุฏิ 2 หลัง 2 ชั้น เสาคอนกรีต มีขนาดกว้าง 12 เมตร
ยาว 44 เมตร ราคาประมาณ 457,000 บาท

พ.ศ. 2533 สร้างหอสวดมนต์ 2 หลัง ลักษณะอาคาร 2 ชั้น เสาไม้ จำนวน 2 หลัง
มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 44 เมตร ราคา 350,000 บาท

พ.ศ. 2534 สร้างเมรุเผาศพ 1 หลัง ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,040,000 บาท

มีการพัฒนาวัด

ได้จัดสร้างกำแพงคอนกรีตรอบวัดอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยมีกำแพงด้านเหนือ 36 ช่อง ด้านใต้ 34 ช่อง ด้านตะวันออก 38 ช่อง ด้านตะวันตก 38 ช่อง ยาวช่องละ 3 เมตร และสร้างซุ้มประตูอีก 3 ซุ้ม ราคาซุ้มละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง และซุ้มประตูเป็นเงิน 750,000 บาท

ในด้านงานพิเศษ

ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ชั้นเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดด้วยทุกครั้ง

สมณศักดิ์ของหลวงพ่อเสนห์

พ.ศ. 2496 ได้เป็นพระอุปัชฌายะ

พ.ศ. 2497 ได้เป็นพระครูสัญญาบัตร

พ.ศ. 2509 ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์

ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อเสนห์ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยช่วยอุปการะสงเคราะห์ประชาชนที่ทุกข์เป็นประจำได้เป็นผู้ริเริ่มวางโครงการสร้างถนนจากวัดสว่างอารมณ์ไปวัดเขาดาวเรือง เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร และได้ดำเนินการจัดทำจนเป็นถนนใช้การได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำและชักชวนประชาชนสร้างถนนรอบๆ บริเวณรั้ววัด รอบวัด จนใช้สัญจรไปมาได้ เป็นผู้ร่วมมือกับทางราชการ วางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่เขาหลวงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2 อ่าง ได้แก่ อ่างหุบหวายโป่งและอ่างเขาดาวเรืองและทางราชการได้ดำเนินการสร้างจนสำเร็จเรียบร้อย

เป็นผู้ริเริ่มและวางแผนร่วมกับสภาตำบลและประชาชนวางโครงการสร้างเขื่อนเก็บน้ำในลำแม่น้ำแควตกแดดหลายแห่ง เช่นในท้องที่คลองโพ ได้แก่ ฝ่ายคลองโพ กับฝ่ายหนองยายตาและในลำแม่น้ำแควตกแดด ในเขตตำบลหนองหลวง 2 เขื่อน และปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

เป็นผู้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยนำสิ่งของและปัจจัยไปแจกจ่ายกับทางราชการให้ราษฎรที่บ้านถูกไฟป่าไหม้ และช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนอยู่เป็นประจำ